

รายงานการผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดทำแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยมีกรอบการจัดทำแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่ใช้เป็นเครื่องมือที่สามารถป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของทางราชการตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยยุทธศาสตร์แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ให้มีวินัย และป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัย

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ดำเนินการ(/) ไม่ดำเนินการ (-)	หมายเหตุ
๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาล	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล	(๑) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรของ อบจ.ยะลา (องค์กรคุณธรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน)	/	สำนักปลัดฯ
	๒. เสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	(๒) โครงการเสริมสร้างความรักชาติ และจงรักภักดี กิจกรรมเคารพธงชาติ	/	สำนักปลัดฯ
	๓. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในเรื่อง วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต	(๓) กิจกรรมจัดทำแผ่นพับเสริมสร้างวินัย จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาวินัย	/	สำนักปลัดฯ
	๔. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๔) โครงการ “องค์กรคุณธรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	/	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ดำเนินการ(/) ไม่ดำเนินการ (-)	หมายเหตุ
	<p>๕. ยกย่องเชิดชูข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความประพฤติดีหรือมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๖. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตของ ป.ป.ช. ป.ป.ท. หรือสถาบันพระปกเกล้า</p>	<p>(๕) กิจกรรม “การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านปฏิบัติงานดีและมีคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒”</p> <p>(๖) กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)”</p>	/	สำนักปลัดฯ
๒. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต	<p>๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเยลากับองค์กรทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยให้มีเว็บไซต์เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน</p> <p>๓. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา</p> <p>๔. สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงาน หรือข้อมูลนั้น</p>	<p>(๑) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ อบจ.ยะลา (องค์กรคุณธรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน)</p> <p>(๒) กิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตผ่านเว็บไซต์ www.yalapro.go.th</p> <p>(๓.๑) มาตรการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ยะลา</p> <p>(๓.๒) มาตรการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ</p> <p>(๓.๓) โครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน</p> <p>(๔.๑) มาตรการรับเรื่องร้องเรียน กรณีได้รับแจ้งหรือตรวจพบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา</p> <p>(๔.๒) มาตรการจัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.yalapro.go.th</p> <p>(๔.๓) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อปท.</p>	/	สำนักปลัดฯ
			/	กองแผนฯ
			/	กองคลัง
			/	กองกิจการสภาฯ
			/	สำนักปลัดฯ
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต	๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ	(๑.๑) มาตรการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ	/	หน่วยตรวจสอบฯ
		(๑.๒) มาตรการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน	/	หน่วยตรวจสอบฯ
		(๑.๓) มาตรการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	/	หน่วยตรวจสอบฯ
		(๑.๔) มาตรการการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ อบจ.	/	หน่วยตรวจสอบฯ

ยุทธศาสตร์	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ดำเนินการ(/ ไม่ดำเนินการ (-)	หมายเหตุ
	<p>๒. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา</p> <p>๓. ผลักดันให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต</p> <p>๔. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. เสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้มีวินัย และป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัย</p> <p>๖. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล</p>	<p>(๒) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรของ อบจ.ยะลา (องค์กรคุณธรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน)</p> <p>(๓) โครงการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p> <p>(๔) มาตรการการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ อบจ.</p> <p>(๕) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรของ อบจ.ยะลา (องค์กรคุณธรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน)</p> <p>(๖.๑) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (๖.๒) มาตรการ การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p> <p>สำนักปลัดฯ</p> <p>หน่วยตรวจสอบฯ</p> <p>สำนักปลัดฯ</p> <p>สำนักปลัดฯ</p> <p>สำนักปลัดฯ</p> <p>สำนักปลัดฯ</p>
<p>๔. เสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ให้มีวินัยและป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัย</p>	<p>๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา</p>	<p>(๑) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรของ อบจ.ยะลา (องค์กรคุณธรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน)</p> <p>(๒) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรของ อบจ.ยะลา (องค์กรคุณธรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน)</p>	<p>/</p> <p>/</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p> <p>สำนักปลัดฯ</p>
<p>รวม</p>	<p>๑๘ มาตรการ</p>	<p>๒๖ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ</p>	<p>ดำเนินการได้ ๒๖ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ</p>	